

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV
TẠI THỊ XÃ SƠN TÂY

- **Họ tên người ứng cử: Trần Việt Anh**
- **Chức vụ, đơn vị công tác: Giám đốc Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long**

- Kính thưa các đồng chí lãnh đạo đại diện cho các cơ quan của Thành phố Hà Nội!

- Kính thưa các đồng chí đại diện lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Thị xã Sơn Tây!

- Kính thưa các Quý vị đại biểu cử tri Thị xã Sơn Tây!

- Kính thưa các đồng chí đại diện cho các cơ quan báo chí!

Tên tôi là **Trần Việt Anh**, sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, trong một gia đình yêu nước, có truyền thống cách mạng. Sau khi tốt nghiệp Đại học, gần 25 năm được công tác tại các cơ quan trong lĩnh vực quản lý bảo tồn di sản kiến trúc và Văn hóa của Thủ đô (từ di tích lịch sử quốc gia Khu phố cổ Hà Nội, di tích Quốc gia đặc biệt Thành Cổ Loa và Di sản văn hóa thế giới Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long). Năm 2004, tôi được Thành phố quan tâm, tạo điều kiện cho đi học tập, nghiên cứu Thạc sĩ, Tiến sĩ tại Cộng hòa Pháp. Đến năm 2016, tôi đã được cử tri Thủ đô tin tưởng giao cho trọng trách là đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố.

Tôi rất trân trọng và biết ơn sự tin tưởng mà các quý vị cử tri đã dành cho tôi và luôn nỗ lực hết sức mình trên cương vị đại biểu dân cử - đại biểu của nhân dân để đóng góp vào các hoạt động chung của Thành phố đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý đô thị và phát triển văn hóa - xã hội.

Kính thưa các quý vị cử tri!

Thật vinh dự cho bản thân tôi khi được Ủy ban thường vụ Quốc hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giới thiệu ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, và được Hội đồng bầu cử Quốc gia phân công về ứng cử theo đúng nguyện vọng của mình tại Thành phố Hà Nội. Tôi xác định đây là niềm vinh dự lớn, đồng thời cũng nhận thức rõ trách nhiệm của mình khi ứng cử đại biểu Quốc hội - cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất - cơ quan đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Đặc biệt trân trọng khi được có mặt ngày hôm nay tại Thị xã Sơn Tây, một đô thị cổ của vùng đất Xứ Đoài ngàn năm văn hiến có nền văn hóa lưu giữ nhiều huyền tích với nhiều di tích, danh thắng nổi tiếng như: Thành cổ Sơn Tây, Làng cổ Đường Lâm, Đền Và, Chùa Mía, hồ Đồng Mô, làng văn hóa các dân tộc Việt Nam..., những điểm nhấn quan trọng trong bản đồ du lịch của Thủ đô Hà Nội. Thị xã Sơn Tây không những là trung tâm kinh tế - văn hóa - xã hội của cả vùng

mà còn là trung tâm đào tạo, huấn luyện quân đội của cả nước, có vị thế hết sức quan trọng về an ninh, quốc phòng, góp phần xây dựng khu phòng thủ vững chắc phía Tây của Thủ đô.

Với những hiểu biết và kiến thức học hỏi, tích lũy trong quá trình làm việc, nếu được cử tri tín nhiệm bầu là Đại biểu Quốc hội Khóa XV, tôi xin phép được báo cáo với Quý vị cử tri Thị xã Sơn Tây về dự kiến công việc của mình như sau:

- **Thứ nhất**, dành hết tâm huyết của mình thực hiện đầy đủ trách nhiệm của một Đại biểu Quốc Hội trước nhân dân Thủ đô và cả nước mà trước hết là nhiệm vụ cầu nối giữa cử tri Thành phố với các cơ quan Nhà nước ở Trung ương. Thể hiện ý chí, nguyện vọng mà cử tri đã tin tưởng giao cho để giải quyết những vấn đề thuộc nhiệm vụ của Quốc hội: Xây dựng Luật, Quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và Giám sát tối cao toàn bộ hoạt động của bộ máy Nhà nước; tiếp nhận các đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân để nghiên cứu và kịp thời chuyển đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết, đồng thời theo dõi, đôn đốc việc giải quyết của các cơ quan.

- **Thứ hai**, tích cực tham gia và đóng góp đề đổi mới hoạt động giám sát của Quốc hội đối với các cơ quan hành pháp, tư pháp, đặc biệt chú trọng tới việc giám sát thực hiện các lời hứa, thực hiện các kiến nghị sau giám sát nhằm góp phần bảo đảm cho các cơ quan này tuân thủ pháp luật, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của cử tri. Tập trung làm tốt hoạt động giám sát những vấn đề đang bức xúc hiện nay như việc đấu tranh chống tham nhũng, chống quan liêu, lãng phí; việc cải cách các thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, xây dựng chính quyền gần dân, sát dân.

- **Thứ ba**, tham gia ý kiến trong các quyết định quan trọng của Quốc hội về nhiệm vụ và chỉ tiêu kinh tế - xã hội, phân bổ ngân sách hàng năm, các công trình, dự án quan trọng quốc gia... Trong đó, tôi sẽ tập trung nghiên cứu, đóng góp ý kiến, đưa ra những chính sách, chiến lược phát triển văn hóa bền vững của Thủ đô và đất nước để Văn hóa không chỉ “là mục tiêu, động lực”⁽¹⁾ mà “thực sự trở thành giá trị tinh thần to lớn, là sức mạnh, nguồn lực nội sinh quan trọng quyết định sự phát triển bền vững của Thủ đô”⁽²⁾.

Năm 2020 là một năm hoàn toàn khác biệt, đặt các quốc gia trên thế giới vào thách thức do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 với hoạt động kinh tế và triển vọng tăng trưởng GDP. Trong bối cảnh này, “quyền lực mềm” của một quốc gia được cho là quan trọng hơn bao giờ hết. Đối với một quốc gia, quyền lực mềm được tạo dựng trên 3 yếu tố: văn hóa quốc gia, giá trị quốc gia và chính sách của quốc gia đó. Theo báo cáo Chỉ số quyền lực mềm toàn cầu năm 2021, Việt Nam đứng thứ 47 trong bảng xếp hạng (tăng 3 bậc) và được biết đến là một quốc gia an toàn, hình ảnh này giúp Việt Nam dễ dàng thu hút đầu tư, thu hút khách du lịch quốc tế, từ đó mang lại cơ hội lớn cho phát triển kinh tế đất nước.

¹ Nghị quyết số 03-NQ/TW ngày 16/7/1998

² Chương trình số 06-CTr/TU ngày 17/3/2021

Để phát huy “quyền lực mềm” của văn hóa, tôi sẽ cùng với Đoàn Đại biểu quốc hội Thành phố Hà Nội tập trung thực hiện những mục tiêu cụ thể :

Một là, bảo tồn và phát huy giá trị di sản, bản sắc văn hóa Thăng Long – Đông Đô - Hà Nội, gìn giữ giá trị của Thủ đô ngàn năm văn hiến và anh hùng;

Hai là, quảng bá và giới thiệu giá trị văn hóa truyền thống của Thủ đô và đất nước ra toàn cầu với hình ảnh Việt Nam - điểm đến thân thiện, hấp dẫn và an toàn;

Ba là, thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp văn hóa, nhất là những ngành sẵn có tiềm năng, lợi thế của Thủ đô. (Với 1.350 làng nghề thủ công; 5.922 di tích; 1.793 di sản văn hóa phi vật thể; 42 bảo tàng; 83 thư viện; 48 trường đại học; 18 nhà hát; 43 rạp chiếu phim là những nguồn lực văn hóa, nguồn lực sáng tạo để phát triển công nghiệp văn hóa).

- **Thứ tư**, tích cực tham gia đóng góp với lãnh đạo Thành phố trong quá trình xây dựng thương hiệu Hà Nội – Thành phố vì Hòa bình - Thành phố sáng tạo.

Danh hiệu Thành phố vì Hòa bình được Tổ chức Khoa học, văn hóa, giáo dục của Liên hợp quốc trao tặng cho Hà Nội năm 1999. Sau đúng 20 năm, Hà Nội lại là địa phương đầu tiên của Việt Nam chính thức trở thành thành viên mạng lưới các “Thành phố sáng tạo” của UNESCO. Thành phố xanh – thông minh – sáng tạo đều hướng tới phục vụ con người, nâng cao giá trị nhân văn, giá trị con người, một thành phố mà ở đó, khả năng sáng tạo của mỗi con người là tài nguyên, là của cải vật chất.

Với tinh thần yêu nước, yêu Hà Nội sâu sắc, tự hào dân tộc, ý chí, khát vọng vươn lên mạnh mẽ để Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến trở thành “Thành phố vì hòa bình”, “Thành phố sáng tạo” là mong muốn của hết thảy người dân Thủ đô.

- **Thứ năm**, thường xuyên học tập, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiên cứu đầy đủ tình hình kinh tế - xã hội và những vấn đề cần quan tâm đối với việc phát triển của Thủ đô Hà Nội và cả nước; tham gia đầy đủ các kỳ họp Quốc hội, các cuộc tiếp xúc cử tri ở nơi ứng cử, tiếp xúc cử tri ở nơi cư trú; lắng nghe ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học để có thể đề xuất được các ý kiến có chất lượng với Quốc hội, các cơ quan Nhà nước hữu quan ở Trung ương và Hà Nội, góp phần vào việc khẳng định vị trí của Thủ đô là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế.

Thưa các Quý vị cử tri Sơn Tây!

Qua tìm hiểu tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Thị xã Sơn Tây, với mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXI đã đề ra, trong đó nhấn mạnh **“Tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng các ngành dịch vụ, gắn với bảo vệ môi trường; đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống của Nhân dân; giữ vững ổn định về an ninh – quốc phòng; bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống văn hóa “Sơn Tây – Xứ Đoài”**, trong đó tôi đặc biệt ấn

tương với mục tiêu cơ cấu ngành dịch vụ chiếm đến 50,2%. Mục tiêu này cũng được khẳng định tại Chương trình 08-CTr-TU của Thị ủy Sơn Tây là “phát triển kinh tế nhanh, bền vững, chú trọng phát triển du lịch, dịch vụ”. Tôi tin tưởng rằng, tại Thị xã Sơn Tây - văn hóa sẽ “thực sự trở thành giá trị tinh thần to lớn, là sức mạnh, nguồn lực nội sinh quan trọng quyết định sự phát triển bền vững”, góp phần đưa Sơn Tây trở thành đô thị văn hóa lịch sử, du lịch, nghỉ dưỡng, đô thị xanh, đô thị vệ tinh, khu phòng thủ vững chắc phía Tây của Thủ đô.

Hướng tới kỷ niệm 200 năm Thành cổ Sơn Tây, với kiến thức và kinh nghiệm của mình, tôi sẵn sàng đóng góp các tài liệu, tư liệu lịch sử để xây dựng hồ sơ xếp hạng di tích Thành cổ Sơn Tây là Di tích Quốc gia đặc biệt.

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Tiếp nối trọng trách đã được cử tri Thủ đô tin tưởng giao cho từ năm 2016, ngày hôm nay, được gặp gỡ, chia sẻ những suy nghĩ, cảm xúc cũng như dự định của mình với những cử tri đã sinh sống và làm việc trên mảnh đất ngàn năm văn hiến, tôi càng trân trọng về sự đóng góp, ủng hộ, tin tưởng, hy vọng và gửi gắm của cử tri đối với một đại biểu dân cử, kính mong các quý vị cử tri tiếp tục tin tưởng, bầu tôi vào vị trí đại biểu Quốc hội Khóa XV để tôi có thể đem hết khả năng và nhiệt huyết, đóng góp cho sự phát triển của Thủ đô và đất nước, xứng đáng với lòng tin và sự tín nhiệm của các vị cử tri!

Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các Quý vị đại biểu dồi dào sức khỏe và hạnh phúc!

Xin chân thành cảm ơn!